

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ข้าว ตำบลดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อ - สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายวินัย ลือชา / เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	501 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ข้าว
พื้นที่ผลิต (ไร่)	พื้นที่ผลิต 10,333 ไร่ ไร่ให้ผลผลิตแล้ว - ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต - ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน - ไร่ นอกเขตชลประทาน 10,333 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	9.16 บาท/กก.
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	9.50 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	ได้รับรอง GAP จำนวน 313 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย)
ผู้รับซื้อ	สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม / กลุ่มเกษตรกร

เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 3,980 บาท/ไร่/ปี ลดเหลือ 2,250 บาท/ไร่/ปี
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 434 กก./ไร่/ปี เพิ่มเป็น 600 กก./ไร่/ปี
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	GAP จำนวน 313 ราย
ตลาด	มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก 1 แหล่ง เป็น 2 แหล่ง
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กร

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ และการตลาด	ไม่ระบุ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ การตลาด และเวทีชุมชน	242,400 บาท
สำนักงานประมงจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ และปัจจัยการผลิต	140,000 บาท
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ และพันธุ์โค	6,100,000 บาท
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	50,000 บาท
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถ่ายทอดความรู้	32,720 บาท
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ และปัจจัยการผลิต	548,015 บาท
โครงการชลประทาน	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมวิชาการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมการข้าว	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต และการตลาด	2,500,000 บาท
กรมหม่อนไหม	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย	ถ่ายทอดความรู้ และการตลาด	ไม่ระบุ

ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. สภาพแวดล้อมในการผลิต : ดินเค็ม ขาดความอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำไม่เพียงพออาศัยน้ำฝนอย่างเดียว
2. ปัจจัยการผลิต : เมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ำ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชราคาสูง เครื่องจักรกล/เครื่องมือการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ เครื่องมือราคาสูง ไม่มีเงินทุน ค่าจ้างแรงงานราคาสูง
3. เทคโนโลยีการผลิต :
 - ด้านพืช ขาดเครื่องมือการเตรียมดิน/การปรับปรุงดิน และการปลูก ขาดความรู้การใช้ปุ๋ย เก็บเกี่ยวในระยะไม่เหมาะสม และที่ตากไม่ได้มาตรฐาน
 - ด้านปศุสัตว์ ไม่ได้คัดสายพันธุ์ แม่พันธุ์อายุมาก ขาดความรู้ทางวิชาการ คอกไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถควบคุมพื้นที่เลี้ยงได้ และขาดแคลนหญ้าอาหารเลี้ยงสัตว์
 - ด้านประมง ขาดแหล่งน้ำ พื้นที่น้อย ขาดพันธุ์ปลา ลูกปลาตาย และขาดความรู้ผลิตได้น้อย